
ค ำถำมต่อผู้ทรงคุณวุฒแิละผู้ร่วมประชุมกอ่นพธิีเปิดค ำถำมต่อผู้ทรงคุณวุฒแิละผู้ร่วมประชุมกอ่นพธิีเปิด  
ศ.นพ.ประเวศ วะส ี ในฐานะที่อาจารยเ์ป็นผูผ้ลกัดนัใหเ้กิดการปฏิรูประบบต่างๆ รวมทัง้ระบบสขุภาพ  

อาจารยม์ีความรูส้กึอยา่งไรต่อการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ในเรื่องคณุภาพของ
โรงพยาบาล  และคาดหวงัใหม้ีการเคล่ือนต่อไปอยา่งไร 

Tony Wagemakers Having been a consultant to HA for many years, what are strength and 
weakness of the HA process in Thailand? 

นพ.สงคราม ทรพัยเ์จรญิ คณะกรรมการรบัรองโรงพยาบาลไดม้ีโอกาสรบัทราบความพยายามในการ
พฒันาคณุภาพของโรงพยาบาลต่างๆ จากรายงานของผูเ้ยี่ยมส ารวจ  อาจารยม์ี
ความประทบัใจอะไรกบัความพยายามดงักล่าว  อยากใหโ้รงพยาบาลให้
ความส าคญักบัเรื่องอะไรมากขึน้ 

นพ.พงษ์ศกัดิ์ วิทยากร โรงพยาบาลไดร้บัประโยชนอ์ะไรจาก HA  คุม้คา่กบัส่ิงที่ตอ้งลงทนุไปหรือไม่ 
นพ.ปิยสกล สกลสตัยาทร มีผูส้งสยัว่าโรงเรียนแพทยซ์ึ่งมีบคุลากรมาก มีระบบงานท่ีซบัซอ้น สามารถ

ประสบความส าเรจ็ในการพฒันาคณุภาพไดอ้ย่างไร  อะไรคือเคล็ดลบัท่ีอยากจะ
ฝากใหผู้เ้ขา้ประชมุเป็นเบือ้งตน้ 

ผอ.รพ.ชมุชน โรงพยาบาลชมุชนถือวา่เป็นดา่นหนา้ของระบบบรกิารสขุภาพ  ก าลงัพฒันาให้
เกิดบรกิารปฐมภมูิ และตอ้งสรา้งคณุภาพดว้ย  อยากทราบความรูส้กึของ
เจา้หนา้ที่ที่อยูใ่นโรงพยาบาล และวิธีการท่ีจะท าทัง้สองเรื่องนีค้วบคู่ไปดว้ยกนั  

นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ไดท้ราบว่าอาจารยไ์ปรว่มทมีผูเ้ยี่ยมส ารวจดว้ย  อยากทราบความเป็นมา และ
ความรูส้กึของการท าหนา้ที่ผูเ้ยี่ยมส ารวจ 

นพ.สงวนสิน รตันเลิศ ในฐานะที่เป็นโรงเรียนแพทยท์ี่อยู่ในส่วนภมูิภาค  จะมีบทบาทในการสนบัสนนุ
การพฒันาคณุภาพของโรงพยาบาลในแถบนัน้อยา่งไรบา้ง 

รศ.ภก.ธิดา นิงสานนท ์ HA ช่วยใหเ้กิดการพฒันามาตรฐานวิชาชีพเภสชักรรมอยา่งไรบา้ง 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ อยากไดอ้ะไรจากการมาประชมุครัง้นี ้ อยากบอกอะไรกบัเพื่อนๆ ท่ีมาประชมุ

ดว้ยกนั 
J&J As a sponsor to the conference, what would you like to say to the 

participants? 
นพ.ปัญญา สอนคม  
 


